

'บิ๊กโจ๊ก'ฮึดสู้-22เมษายนยื่นอุทธรณ์ คำสั่งให้ออก-ลุยฟ้องกลับกิตติรัฐ ดีอีจัด6มาตรการสกัดโจรไซเบอร์

'บิ๊กโจ๊ก'นัด 22 เม.ย.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งพันราชการ พร้อมจ่อฟ้อง รรท.ผบ.ตร. ด้าน'บิ๊กต่าย'ลั่นไม่หนักใจ ยึดกฎหมาย ตร.ไซเบอร์ทลายเว็บพนันจันท์ เงินหมุน 500 ล้านบาท (อ่านต่อหน้า 14)

บิ๊กโจ๊ก

นายกฯเผยพันบิ๊กโจ๊กเรื่องตร.

เมื่อเวลา 07.50 น. วันที่ 19 เมษายน ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งในครั้งนี้มี พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร. รรท.ผบ.ตร.) ร่วมลงพื้นที่หลังมีคำสั่งให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. และ 4 นายตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนว่า ในข้อเท็จจริงแล้ว พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ถูกให้มาช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาล โดยระหว่าง 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการตรวจสอบ และเมื่อวันที่ 18 เมษายน พล.ต.อ.กิตติรัฐ ในฐานะรักษาการแทน ผบ.ตร. ได้มาหาพูดคุยกันและแจ้งให้ทราบว่าจะต้องรีบให้ส่งตัวกลับเพื่อให้ตนได้รับทราบ และเพื่อจะได้ไปดำเนินการต่อ โดยคำสั่งเมื่อวันที่ 18 เมษายน ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ตนตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ นายชาติพงษ์ จีระพันธุ์ อธิบดีรองอัยการสูงสุดเป็นกรรมการ และ พล.ต.อ.วินัยทองสอง อธิบดีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ขึ้นมาตรวจสอบ โดยการตรวจสอบก็ตรวจสอบไป เพราะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องตรวจสอบ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทั้งนี้ ก็ทราบกันดีว่าคณะกรรมการ

ทั้ง 3 ท่านที่ดำเนินการตรวจสอบนั้นได้ตรวจสอบทั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ที่กำลังตรวจสอบกันอยู่ เรื่องเมื่อวันที่ 18 เมษายนเป็นคนละกรณีกัน **มั่นใจเป็นธรรมทั้งบิ๊กต้อ-โจ๊ก**

เมื่อถามว่า ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง นายกฯกล่าวว่า อย่างที่บอกแล้วว่าไม่ออกไปกดดัน ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ไม่มีใครไปก้าวก่าย หรือเร่งรัดอะไร "แต่ผมมั่นใจในความสามรถและความ เป็นมืออาชีพของทั้ง 3 ท่านอยู่แล้วว่าจะต้องทำให้เร็วที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองอยู่" นายกฯกล่าว

เมื่อถามว่า การที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะเกรงว่าจะมีการไปแทรกแซงในเรื่องของการดำเนินคดีใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ก็เป็นไปตามที่รักษาการ ผบ.ตร. ได้บอกไว้ว่าเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม เป็นเรื่องของคณะกรรมการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจัดการกันมา ถามว่ามีหลายฝ่ายที่ยังตั้งข้อสังเกตกรณีของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์และมีการเปรียบเทียบ ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง นายเศรษฐากล่าวว่า เชื่อว่าแต่ละกรณีก็มีความแตกต่างกันไป มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ท่าน

ต่ายไม่หนักใจ-โจ๊กอุทธรณ์

ขณะที่ พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร. รักษาการแทน ผบ.ตร. กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่ได้หนักใจอะไร ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อวันที่ 18 เมษายน ได้เรียนขั้นตอนให้ นายกฯได้รับทราบหมดแล้ว พล.ต.อ.สุรเชษฐ์เปิดเผยว่า วันที่ 22 เมษายน จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และจะ

ดำเนินการยื่นฟ้อง รรท.ผบ.ตร.ด้วย ส่วนเวลาและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง พล.ต.ท.สุรวิทย์ บุตรดี รอง ผกก. (สอบสวน) สน.สายไหม ในฐานะคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ของ บข.น. ที่ดำเนินคดี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์พร้อมพวก ข้อหาความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน เดินทางมายัง ป.ป.ช.สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เพื่อยื่นสำนวนคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ให้ ป.ป.ช.พิจารณารับคดีไว้ไต่สวนชี้มูลความผิดตามขั้นตอนของกฎหมาย

ส.ชาวปักษ์ใต้แฉลงนายกโจ๊ก

สำนักเลขาธิการ สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกแถลงการณ์มีใจความว่า ตามที่ได้มีคำสั่งให้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ออกจากราชการไว้ก่อน สมาคมฯเคารพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนเป็นที่ตั้ง

แต่เนื่องจากปัจจุบัน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ยังคงเป็นนายกสมาคม การดำเนินกิจกรรม หรือกิจการต่างๆ ของสมาคมยังคงดำเนินการไปในทางปกติภายใต้การนำของท่านต่อไป

ทางกฎหมายท่านก็ยังสามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ โดยมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) หรือยังสามารถดำเนินการทางศาลได้อีกหลายวิธี ประกอบกับตราบไต่ที่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ยิ่งถือว่าท่านยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย

ตร.ไซเบอร์จับเว็บพนันจันท์

วันเดียวกัน พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒนนครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผช.สอท.) พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบ.ช.สอท. พล.ต.ต.จิตติพันธ์ ผลพฤษา ผบก.สอท.4 พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.ตม.3 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.4 ตม.จันทบุรี และ สภ.ขลุง พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดจันทบุรีเข้าตรวจค้น 2 จุดในพื้นที่หมู่ 4 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี จุดแรกเป็นบ้านสองชั้นไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่ภายในสวนมะพร้าว ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังปิดล้อมพร้อมแสดงหมายค้นเข้าตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบ นายชานนท์ ดวงพลู อายุ 29 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน จากการตรวจสอบ

พบว่าบ้านดังกล่าวถูกใช้เป็นที่พักอาศัยเท่านั้น จุดที่สองห่างจากจุดแรก 100 เมตร ลักษณะเป็นโรงจอดรถ มีการต่อเติมเป็นออฟฟิศสองห้อง เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบพบ นายเนติธร แก้วทรายขาว อายุ 25 ปี นายศุภชัย แจ่มอยู่ อายุ 31 ปี ขณะกำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตอบคำถามลูกค้าและดูแลระบบ จึงได้จับกุมตัวพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง รถเบนซ์ ซี200 สีดำ ทะเบียน 1ขฐ 9922 กรุงเทพมหานคร รถตู้อัลฟารัด สีดำ ทะเบียน 2ขพ 6076 กรุงเทพมหานคร ไว้ทำการตรวจสอบ

พล.ต.ท.วรวัฒน์กล่าวว่า ตามนโยบายนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กำชับการปฏิบัติให้ บข.สอท.เร่งปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ โดยให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมภายใน 30 วัน ประกอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร. รรท.ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบ บข.สอท.จึงได้ดำเนินการแกะรอยพบเว็บไซต์ <https://texas147.com/> ได้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ หรือโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์โดยผิดกฎหมาย ซึ่งมีการโฆษณาด้วยข้อความทำนองว่า เว็บไซต์เว็บตรง มั่นคง 100% มีใบรับรองจากกาสิโนระดับโลกอันดับด้วยยอดถอนหลักล้านต่อวัน ผาก-ถอนระบบ AI ภายใน 1 นาที พร้อมทีมงานมืออาชีพดูแลตลอด 24 ชม. และโปรโมชันวันนี้ ผากเท่าไร รับโบนัสจุกๆ 100% ผาก 100 รับเพิ่มอีก 100 ผาก 500 รับเพิ่มอีก 500 ผาก 1,000 รับเพิ่มอีก 1,000 พร้อมรับโบนัสสูงสุดถึง 1,000 บาท ทำเทิร์นเพียง 10 เท่าถอนได้ทันทีคลิก <https://texas147.com/> จึงได้ทำการตรวจสอบจนพบว่ามีการใช้บ้านดังกล่าวเป็นที่ทำการ

พล.ต.ท.วรวัฒน์กล่าวว่า สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสามรับสารภาพว่าเปิดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวมานานกว่าสองปี เงินหมุนเวียนกว่า 300 ล้านบาท

ดีอีผุด6มาตรการสกัดโจรไซเบอร์

นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม (ดีอี) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยีว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีข้อสั่งการให้แก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ให้มีผลงานชัดเจน 30 วัน ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มี 6 มาตรการดังนี้ 1.มาตรการแก้ไขปัญหาม้า แบ่งออก 1.1การเร่งรัดกวาดล้างบัญชีที่ต้องสงสัยและบัญชีม้าในระบบธนาคาร โดยสมาคมธนาคารไทยร่วมกับ ธปท.เร่งทำการตรวจสอบเหตุต้องสงสัย 19 ข้อ และทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีต้องสงสัยระหว่างธนาคาร เพื่อระบุและระงับบัญชีธนาคาร ซึ่งที่ผ่านมามีการระงับไปแล้ว 3-4 แสนบัญชี ปปปง.ได้ปิดบัญชีม้า 318,298 บัญชี และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (ศูนย์ AOC) ระงับบัญชีแล้ว 112,699 บัญชี 1.2การเพิ่มมาตรการควบคุมการเปิดบัญชีใหม่เพื่อป้องกันการใช้เป็นช่องทางในการกระทำผิดกฎหมาย โดยเพิ่มการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ซีดีดี) โดยมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงก่อนอนุมัติเปิดบัญชีลูกค้า รวมทั้งทำการติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินจากการทำธุรกรรมของลูกค้าใหม่ จากเดิมที่มีการทำการพิสูจน์ตัวตนในการทำความรู้จักลูกค้า (เควายซี) ในการเปิดบัญชีใหม่เท่านั้น 1.3การขยายเวลาระงับบัญชี จากเดิมระงับบัญชี 3 วัน ขยายเวลาระงับบัญชีเป็น 7 วัน กรณีผู้เสียหายแจ้งเหตุกับ AOC 1441 และผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ระงับ2.5ล้านซิมไม่ยืนยันตน

2.มาตรการแก้ไขปัญหาม้า 2.1การกวาดล้างซิมต้องสงสัยและซิมม้า โดย กสทช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อ

ยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือครองซิมการ์ดมากกว่า 100 ซิม โดยครบกำหนดการยืนยันตัวตนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้ยืนยันตัวตนแล้ว จำนวน 2.57 ล้านหมายเลข และยังไม่ยืนยันตัวตนอีก 2.5 ล้านหมายเลข อยู่ระหว่างดำเนินการระงับ 2.5 ล้านหมายเลขที่ไม่ได้มายืนยันตัวตน นอกจากนี้ ตร.และดีอีได้ประสานเพื่อระงับซิมม้า หรือซิมต้องสงสัยไปแล้วกว่า 8 แสนหมายเลข

2.2เข้มงวดในการเปิดใช้ซิมการ์ดใหม่ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนและยืนยันตัวตนของ กสทช. 2.3กสทช. ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซิมม้า ซิมต้องสงสัย หรือข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยให้ AOC 1441

ปิดเน็ต-สายโทร'เถื่อนชายแดน

3.การดำเนินการเรื่องเสาโทรคมนาคมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน โดยร่วมกับกระทรวงกลาโหม กสทช.และตร. เพื่อปิดกั้นและจับกุมผู้กระทำความผิด 4.มาตรการกำกับดูแลแก้ไขปัญหารูรักรวมสิทธิประโยชน์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการที่คนร้ายใช้สิทธิประโยชน์ดิจิทัลเป็นช่องทางโอนเงินออกนอกประเทศ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.จะเป็นตัวกลางในการค้นหาและระงับการใช้สิทธิประโยชน์ดิจิทัลทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย และร่วมมือกับดีอี ตร. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 5.การปราบปรามจับกุมอาชญากรรมออนไลน์ โดย ตร.ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ โดยบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลการเอาผิดกับผู้กระทำความผิดอาชญากรรมออนไลน์ 6.การจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูล ภายใต้ AOC 1441 โดยธนาคาร ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า หรือข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยให้ AOC 1441 โดยทำระบบออโตเมชัน เพื่อให้ AOC นำข้อมูลที่ได้ใช้เอไอวิเคราะห์และใช้แก้ปัญหาโจรออนไลน์ต่อไป